

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๕๖๓๑



ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางตามภารกิจหลัก รวม ๑๖ ด้าน ได้แก่ด้านกฎหมาย การคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านเงินนอกงบประมาณ ด้านลูกจ้าง ด้านละเมิด และแพ่ง ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลัง ส่วนภูมิภาค (CFO) การบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลังด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ด้านการอบรมพัฒนา บุคลากรภาครัฐ ด้านคดี ด้านสวัสดิการรักษายาบาล และด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง การกำหนดทิศทาง และพัฒนาการให้บริการให้ตอบสนองตาม ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดที่ติดต่อกับ กรมบัญชีกลางตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อ “แบบสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ” (ด้านล่างของเว็บไซต์) หรือผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๓.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>



กองคลัง
กลุ่มงานบัญชี
โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙
มท. ๕๐๗๔๙



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กค.) โทร. ๐-๒๒๒๕-๗๙๖๓ ภายใน ๓๐๓๐ มท. ๕๐๗๔๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๙๖๓

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธ.วปก. ผอ.สน. หน.ศตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต. (ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กพร. และ หน.กตภ.

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางตามภารกิจหลัก รวม ๑๖ ด้าน ได้แก่ด้านกฎหมาย การคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านเงินนอกงบประมาณ ด้านลูกจ้าง ด้านละเมิดและแพ่ง ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลัง ส่วนภูมิภาค (CFO) การบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลังด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านคดี ด้านสวัสดิการรักษายาบาล และด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

ปค. ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง การกำหนดทิศทาง และพัฒนาการให้บริการให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดที่ติดต่อกับกรมบัญชีกลางตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อ “แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (ด้านล่างของเว็บไซต์) หรือผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๓.๓/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผอ.กค.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๓.๓/ว ๓๑๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางตามภารกิจหลัก รวม ๑๖ ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมายการคลัง ด้านบัญชีภาครัฐ ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ ด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างประเทศ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านคำตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ด้านเงินนอกงบประมาณ ด้านลูกจ้าง ด้านละเมิดและแพ่ง ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนา ระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังส่วนภูมิภาค (CFO) การบริหารเงินคงคลังและพัฒนาระบบการคลัง ด้านการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านคดี ด้านสวัสดิการรักษายาบาล และด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง การกำหนดทิศทาง และพัฒนาการให้บริการให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมบัญชีกลางจึงขอความร่วมมือจากท่านในการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับกรมบัญชีกลางตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อ “แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (ด้านล่างของเว็บไซต์) หรือผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนไทย์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๗

E-mail : pramert@cgd.go.th

